

วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาคนและสังคมไทย ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ควบคุมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๔ พัฒนา ส่งเสริมการศึกษา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

พันธกิจที่ ๖ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

พันธกิจที่ ๗ ส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนและบุคลากรควบคุมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๘ เสริมสร้างอาชีพ รายได้ สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๙ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

พันธกิจที่ ๑๐ สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจที่ ๑๑ ดำเนินการ ด้านจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และดำเนินการกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ ๑๒ ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๑๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ

พันธกิจที่ ๑๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๑๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ ๑ ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีน้ำในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๒ เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่ ๓ พัฒนาระบบการศึกษา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

เป้าประสงค์ที่ ๔ สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

เป้าประสงค์ที่ ๕ จัดการด้านสวัสดิการสังคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

เป้าประสงค์ที่ ๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู

เป้าประสงค์ที่ ๗ ดำเนินการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และ ดำเนินภารกิจ หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิง บูรณาการ